



ที่ กค 0410.3/ว 165

กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม 6 กทม.10400

21 เมษายน 2548

เรื่อง การบันทึกสินทรัพย์ในระบบ GFMIS

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขานุการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปกระบวนการงานสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS

ตามที่หน่วยงานภาครัฐได้ปรับเปลี่ยนการบริหารการเงินการคลังภาครัฐเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2547 เป็นต้นมา และกรมบัญชีกลางได้แจ้งวิธีการยกยอดข้อมูลของหน่วยงานและการนำเข้าข้อมูลเดิมในช่วงที่ปฏิบัติงานควบคู่เข้าสู่ระบบ GFMIS รวมถึงแจ้งวิธีปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในระบบ GFMIS เป็นระยะ ๆ แล้ว นั้น

กรมบัญชีกลางขอเรียนว่า ขณะนี้มีหน่วยงานในส่วนกลางหลายแห่งแจ้งปัญหาข้อขัดข้องในทางปฏิบัติในส่วนของระบบสินทรัพย์ถาวรในภาพรวมของหน่วยงาน เนื่องจากหน่วยงานในสังกัดในส่วนภูมิภาคที่ต้องปฏิบัติงานในระบบ Excel Loader มีข้อจำกัด ไม่สามารถสร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ถาวร รวมถึงการโอน การตัดจำหน่ายและการประมวลผลค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ได้ โดยหน่วยงานในส่วนภูมิภาคจะต้องส่งข้อมูลรายละเอียดสินทรัพย์ให้หน่วยงานต้นสังกัดในส่วนกลางดำเนินการให้ ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานระดับกรมมีข้อมูลการเงินและบัญชีในระบบ GFMIS ครบถ้วน กรมบัญชีกลางจึงได้สรุปกระบวนการสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สำหรับรายละเอียดวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบสินทรัพย์ถาวรปรากฏในคู่มือปฏิบัติงานระบบงบประมาณ บัญชี และการเงิน เล่ม 2 ที่สำนักงานโครงการ GFMIS ส่งให้หน่วยงานในส่วนกลางแล้ว ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานต้นสังกัดในส่วนกลางกำหนดวิธีการส่งข้อมูลระหว่างกันเป็นการภายในของหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดในส่วนภูมิภาคดำเนินการเป็นแนวทางเดียวกัน ซึ่งมีรายละเอียดของข้อมูลดังกล่าวอย่างย่อเท่ากับข้อมูลใน Form A ตอนยกยอดข้อมูลเข้าสู่ระบบ GFMIS สำคัญสำคัญของข้อมูลสินทรัพย์ถาวรแบ่งเป็น 3 ช่วง คือ

1. สินทรัพย์ถาวร ณ วันที่ 30 กันยายน 2547 ที่มีรายละเอียดปรากฏตาม Form A ตอนยกยอดข้อมูลเข้าสู่ระบบ GFMIS ระบบจะทำการสร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ให้ เมื่อกำหนดเบิกจ่ายดำเนินการยกยอดทางบัญชีใน Form C และ Form A ถูกต้องตรงกันแล้ว

2. สิ้นทรัพย์ถาวร ที่จัดซื้อหรือได้มาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2547 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2547 ซึ่งหน่วยงานในสังกัดบันทึกผ่านระบบ Excel Loader หน่วยงานส่วนกลาง จะต้องเร่งตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของสิ้นทรัพย์และดำเนินการบันทึกรับสิ้นทรัพย์เพื่อล้างบัญชีพักสิ้นทรัพย์ให้เรียบร้อย เพื่อยืนยันยอดคณิศทรัพย์ของหน่วยงาน ให้สำนักงานโครงการ GFMIS ดำเนินการประมวลผลสิ้นเดือน เพื่อดำเนินการคำนวณค่าเสื่อมราคาของสิ้นทรัพย์ถาวรประจำเดือน ตุลาคม และพฤศจิกายน 2547

3. สิ้นทรัพย์ถาวรที่จัดซื้อหรือได้มาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2547 หน่วยงานจะต้องบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสิ้นทรัพย์ถาวรและข้อมูลทางการเงินและบัญชีของหน่วยงานเข้าระบบ GFMIS และบันทึกข้อมูลในกระบวนงานสิ้นทรัพย์ถาวรให้ครบถ้วนก่อนดำเนินการประมวลผลสิ้นเดือนเพื่อดำเนินการคำนวณค่าเสื่อมราคาของสิ้นทรัพย์ในภาพรวมระดับกรม โดยปกติควรจะบันทึกรายการให้ครบถ้วนทุกกระบวนงานก่อนวันที่ 7 ของเดือนถัดไป เนื่องจากการทำงานในระบบ GFMIS กำหนดให้มีการปิดบัญชีเพื่อออกรายงานการเงินในภาพรวมระดับกรม และระดับประเทศ (รายงานการเงินของแผ่นดิน) จากระบบ GFMIS ในเดือนถัดไป ซึ่งกรมบัญชีกลางจะแจ้งวันที่ที่จะดำเนินการปิดบัญชีให้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบและแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป อนึ่ง ท่านสามารถเปิดดูหนังสือนี้ได้ที่เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) อรอนงค์ มณีกาญจน์
(นางอรอนงค์ มณีกาญจน์)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ
กลุ่มระบบบัญชีภาครัฐ
โทร 0 2270 0399
โทรสาร 0 2271 2920
www.cgd.go.th